



เทวาลัย

सानสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓



การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal Siamese Maps and Ancient Trade Routes”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal Siamese Maps and Ancient Trade Routes” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และทรงฟังการเสวนาเรื่อง “ชื่อสถานที่และเส้นทางการเดินเรือสมัยโบราณตามแผนที่ในราชสำนักสยาม” ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น. หลังจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการแผนที่โบราณ และเสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับวิทยากรและนักวิชาการ ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

การประชุมวิชาการนานาชาตินี้จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายวิรัชกิจเป็นผู้ดำเนินงาน การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากโครงการศึกษาวิจัยแผนที่โบราณ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นหัวหน้าโครงการด้วยพระองค์เอง สืบเนื่องจากการค้นพบแผนที่โบราณจำนวน 15 แผนที่บังเอิญในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนพระทัย มีพระบัญชาให้จัดทำเป็นบัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ เก็บไว้ในห้องสมุดส่วนพระองค์ ความสำคัญของแผนที่โบราณเหล่านี้ ลบล้างความเชื่อผิดๆ ซึ่งมีมาแต่ก่อนว่า ชาวสยามไม่มีแนวคิดเรื่องขอบเขตอาณาจักรและไม่เชี่ยวชาญการทำแผนที่และเพิ่งจะมีแนวคิดดังกล่าวเมื่อจักรวรรดินิยมตะวันตกได้เข้ามาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

การศึกษาแผนที่โบราณในราชสำนักสยามยังมีอยู่ไม่มากนัก เพราะหลักฐานคือแผนที่โบราณของไทยเองสูญหายไปโดยมาก การพบแผนที่โบราณจำนวนหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาวิจัยทางด้านนี้ ให้ได้ทราบถึงวิธีการและแนวคิดในการทำแผนที่ของไทยแต่โบราณ เป็นความรู้ใหม่อีกแขนงหนึ่ง โครงการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางการศึกษาแผนที่โบราณในประเทศไทยให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไป

ขอเชิญคุณอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส. วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร 02-218-4885

ร่างกำหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

เรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal Siamese Maps and Ancient Trade Routes”

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ARC)

ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา ๙.๐๐ น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ
คณะผู้วิจัยฯ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจีนจาก Fudan University ฝ้าฯ รับเสด็จ
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ นัตราภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
ผู้แทนนิสิตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงคม และเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้อง ๑๐๕

เวลา ๙.๑๐ น.

ประธานคณะกรรมการจัดงาน(รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์)ทูลเกล้าฯ ถวาย
เอกสารการประชุม
คณบดีคณะอักษรศาสตร์กราบบังคมทูลรายงาน
มีพระดำรัสเปิดการประชุมและพระราชทานของที่ระลึกแก่วิทยากร

เวลา ๙.๓๐-๑๑.๔๕ น.

ทรงฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง
“ชื่อสถานที่และเส้นทางการเดินเรือสมัยโบราณตามแผนที่ในราชสำนักสยาม”
วิทยากร: ศาสตราจารย์ Man Zhimin ศาสตราจารย์ Zhang Weiran
รองศาสตราจารย์ Yang Yuda และศาสตราจารย์ ดร.Kobkua Suwannathat-Pi
ผู้ดำเนินการเสวนา: ศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ดร. สันหนิย์ ผาสุก
พิธีกร: รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ นัตราภรณ์

เวลา ๑๑.๔๕ น.

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแผนที่โบราณ ณ ห้องโถงกลาง

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.

เสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงฟังดนตรี ณ ห้อง ๑๑๑
เสด็จพระราชดำเนินกลับตามพระราชอัธยาศัย



ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ได้รับเชิญจาก TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาจิตในการทำงานตามหลักพระไตรปิฎก” แก่ นักธุรกิจประมาณ 100 คน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ



ข่าวจากฝ่ายกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 10 – 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ก.อศ. ได้ไปออกค่ายที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางกลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทำหน้าที่เป็นครูค่ายประจำปีนี้

งานหลักของค่ายอักษร คือ สอนหนังสือให้แก่นักเรียนประถม นำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่ห้องสมุด (และจัดให้สวยงามด้วย) นอกจากนี้ยังเวียนนิสิตออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านและนำมาเล่าสู่กันฟังในการประชุมค่าย

การกินอยู่ในค่ายเน้นความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่อดอยาก ฝ่ายสวัสดิการของค่ายเป็นผู้ลงมือทำอาหารให้แก่ชาวค่ายเองทุกมื้อ และทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนด้วย

ฝ่ายกิจการนิสิตขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม ที่กรุณาเป็นอาจารย์ปรึกษาค่าย ขอขอบคุณคุณวิภา หอมศิริ และ อาจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศรี ที่กรุณาไปเยี่ยมค่าย และขอบคุณผู้บริจาคเงินและหนังสือสำหรับค่ายนี้ด้วย



น้ำใจจากจุฬาฯ ฝากวิถึทุกกัย

จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ได้ขอความร่วมมือมายังฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินทอง ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตได้ประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชาต่างๆ และส่งอีเมลไปยังนิสิตแล้ว เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริจาคดังกล่าว



ข่าวจากศูนย์คตชนวิทยา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 รองศาสตราจารย์สุกัญญา สัจฉายา ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน *มหกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชนมุสลิมดั้งเดิม* ในกรุงเทพมหานคร ณ วิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ ผู้จัดงานได้ขออนุญาตนำบางส่วนจากบทความวิจัยเรื่อง “อาหารมุสลิมกับตำรับอาหารไทย” ของอาจารย์ไปใช้ในการจัดนิทรรศการด้วย



✉ โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนาแก่ชุมชนไทยยวน สระบุรี



เมื่อวันที่ 11-13 และ 18-20 ตุลาคม 2553 อ.ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ได้จัด *โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา* ให้แก่ชุมชนเชื้อสายไทยยวน อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง *การวิเคราะห์คัมภีร์ไบเบิลของวัดต้นตาล อำเภอเส้าไห้*

จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ 2553 โดยมี รศ.สุกัญญา สัจฉายา เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

ชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนชาวไทยยวนที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีวัดต้นตาลเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี้ แม้ว่าปัจจุบันผู้ใหญ่วัย 30 ปีขึ้นไปจะสามารถพูดภาษายวน (ล้านนา) เป็นภาษาแม่ แต่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรยวน (ล้านนา) ได้ ส่วนเยาวชนไม่สามารถทั้งพูดและอ่านภาษายวนได้อีกต่อไป คณะผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันวัดต้นตาลมีหนังสือไบเบิลเก็บไว้มากที่สุดในอำเภอเส้าไห้ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา และอักษรขอม แม้ว่าจะเคยมีการสำรวจเพื่อทำทะเบียนมาในอดีตบ้างแล้ว แต่ไบเบิลเหล่านี้ยังไม่ได้มีการสำรวจและทำบัญชีอย่างจริงจัง กลับถูกปล่อยทิ้งไว้ปะปนกัน

แม้ว่าโครงการวิจัยดังกล่าวจะขอไว้เพื่อการสำรวจและจัดทำบัญชีคัมภีร์ไบเบิลและทำการวิจัยเนื้อหาของคัมภีร์ไบเบิลของวัดต้นตาลเท่านั้น แต่ผู้วิจัยต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไบเบิลจึงได้จัดอบรมอักษรธรรมล้านนาให้แก่พระภิกษุและเยาวชนเป็นงานเพิ่มเติม

การดำเนินงานทั้งหมด ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากชาวชุมชนวัดต้นตาลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ *โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา* มีผู้รับการอบรมจำนวน 25 คน ในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุจำนวน 4 รูป มีทั้งที่มาจากวัดต้นตาลและวัดท่าช้างใต้





นอกนั้นเป็นครูและเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มาจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอเสนาให้ เยาวชนอายุน้อยที่สุดเพียง 8 ขวบ ก็เข้ารับการอบรมด้วย ทั้งนี้ ผู้รับการอบรมทั้งหมดต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียนอักษรธรรมล้านนา สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น

ผลของการจัดโครงการฯครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐานได้ นับเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของภาษาดั้งเดิมและคัมภีร์โบราณที่อยู่ตามวัด เมื่อคนใน

ชุมชนสามารถอ่านอักษรธรรมล้านนาได้แล้ว จะได้ช่วยกันดูแลรักษาคัมภีร์โบราณอันเป็นมรดกของบรรพชนของตนไว้ได้สืบไป มีเสียงสะท้อนจากชาวชุมชนว่าอยากให้มีการต่อเนื่องเพราะเห็นผลว่าสามารถทำได้จริง ทางอาจารย์อนันต์จึงฝากการบ้านให้ทางชุมชนคิดโครงการต่อยอดเพื่อให้การเรียนอักษรธรรมล้านนาสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและเกิดเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และอาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ” “Higger Education” “Liberal Education” ตามลำดับ และอาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง ปรัชญาการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553

✉ อาจารย์กมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “เกาหลีศึกษา ครั้งที่ 1” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-17.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง “วรรณคดีญี่ปุ่นกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” และ “การสอนการพูด” ให้กับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตีสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการเรื่อง “Pop Culture กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รท.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยพระพุทธรศาสนาแห่งโลก ให้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “GMS Buddhist Community : A Seminar on History of Buddhism in the Greater Mekong Sub-region (GMS)” ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญจจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิซิเมนต์ไทย ให้เป็นกรรมการรอบคัดเลือกโครงการ Young Thai Artist Award 2010 สาขา วรรณกรรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00-19.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ให้เป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มเรื่อง “การสร้างเครือข่าย วัฒนธรรมร่วมภูมิภาคเพื่อการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม : ภาคใต้” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-12.00 น.

✉ อาจารย์ ดร.จุพิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสภา วิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ให้เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “ลักษณะวัฒนธรรมพหุลักษณะการ ข้ามวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การนำไปสู่สมัยใหม่และการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมภาคใต้ : ด้านประวัติศาสตร์และมรดกทางความคิด” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.45-12.30 น.

✉ รองศาสตราจารย์จาร์ณี หงส์จาร์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา ให้เป็นวิทยากรสอนการขับร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ในวันที่ 1-8 และ 18-26 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

✉ อาจารย์พันพิศสา ฐูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานรายการ ละครของ ส.ส.ท. ในชุดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตละครโทรทัศน์ทีวีไทย

✉ อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานรายการ ละครของ ส.ส.ท. ในชุดคณะกรรมการคัดสรรรายการละคร คณะกรรมการควบคุมและพัฒนา บทละคร และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตละครโทรทัศน์ทีวีไทย

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาว วรุณญา อัจฉริยบดี นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.

✉ อาจารย์สถาพร อรุณวิลาส หน่วยวิชาอารยธรรมไทย และอาจารย์ ดร.ตินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสภากาชาดไทย ให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553

✉ รองศาสตราจารย์จารุณี หงษ์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสำนักงาน ก.พ. ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2553 (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เวลา 16.30-18.30 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตีสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

✉ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสายงานพัฒนาบุคลากร ส่วนบริหารจัดการกลาง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 2 (1/2554) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์เรื่อง “พุทธศาสนาแบบฆราวาส” กับ “จิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่ : โลกทัศน์และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของหนุ่มสาวไทย” ของนางสาวธิดิมา อรุณีพัฒน์พงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขา มานุษยวิทยา

✉ อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์เรื่อง “แฟนบอล : ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” ของนายอาจันต์ ทองอยู่คง นักศึกษาปริญญาโท สาขา มานุษยวิทยา

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินา ประภาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หญิงร้ายในกายงาม ความเป็นหญิงกับวิกฤตความทันสมัยในสังคมไทย” (Beautiful and Cruel : Femininity and the crisis of Modernity in the Thai Society) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา ไชติระวี จากภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง Thai Cultural and Traditional Studies แก่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com